

Nghiệm thu dự án “Xây dựng mô hình và tập huấn kỹ thuật trồng cây thanh long ruột đỏ ứng dụng công nghệ cao tại 02 huyện Tri Tôn và Tịnh Biên tỉnh An Giang”

Chiều ngày 29/4/2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng KHCN nghiệm thu dự án “Xây dựng mô hình và tập huấn kỹ thuật trồng cây thanh long ruột đỏ ứng dụng công nghệ cao tại 02 huyện Tri Tôn và Tịnh Biên tỉnh An Giang” do Trung tâm Ứng dụng tiên bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, ThS. Trần Ngọc Phương Anh làm chủ nhiệm.

Hội đồng do ThS. Hoàng Thị Thanh Thủy - PGĐ Sở Khoa học và Công nghệ làm chủ tịch, cùng các ủy viên đến từ Văn phòng UBND tỉnh, Trường Đại học An Giang, Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật Nông nghiệp, Chi cục Trồng Trọt và Bảo vệ thực vật, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Tịnh Biên, Hội nông dân tỉnh và các đại biểu là đại diện các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, phòng Kinh tế hạ tầng huyện Tịnh Biên cùng tham dự.



Mô hình trồng cây thanh long ruột đỏ theo kiểu giàn

Mục tiêu của dự án là Xây dựng mô hình và tập huấn kỹ thuật trồng cây thanh long ruột đỏ theo công nghệ mới kết hợp ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước, xử lý ra hoa nghịch vụ và gắn kết với phục vụ phát triển du lịch nhằm giúp các hộ nông dân ứng dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm góp phần nâng cao thu nhập cho bà con nông dân trên địa bàn 02 huyện Tri Tôn và Tịnh Biên.

Kết quả dự án đã xây dựng được 02 mô hình trồng thanh long ruột đỏ theo công nghệ mới kết hợp công nghệ tưới nhỏ giọt tại 02 huyện Tri Tôn và Tịnh Biên, diện tích 500m²/mô hình. Mô hình được thiết kế trồng theo từng dãy/hàng, mỗi hom được trồng bằng 01 ống thép, trồng cây cách cây 60-80cm. Năng suất mô hình trồng thanh long ruột đỏ đạt 47 tấn/ha ở năm thứ 3; trái có trọng lượng 500g/trái đạt hơn 50% sản lượng thu hoạch. Dự án cũng đã đào tạo được 50 nông dân cho 02 huyện Tri Tôn và Tịnh Biên về kỹ thuật trồng thanh long ruột đỏ theo công nghệ trồng giàn; tổ chức 01 hội thảo khoa học với hơn 65 đại biểu tham dự và phối hợp cùng báo An Giang, đài truyền hình An Giang đưa tin nhằm giới thiệu, quảng bá hiệu quả của mô hình đến người dân trong và ngoài tỉnh.

Sau khi nghe chủ nhiệm dự án trình bày báo cáo kết quả dự án, các thành viên Hội đồng đánh giá cao các nội dung đã hoàn thành và thống nhất bỏ phiếu đánh giá nghiệm thu dự án đạt loại Khá./.

T. Khương

Nguồn: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang